



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

21 กันยายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

ร่าง พ.ร.บ.กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ผจก., สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, แนวหน้า)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติถอนร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชงฯ ออกจากวาระ 2 จนทำให้เกิดกระแสความขัดแย้งกับพรรคประชาธิปัตย์ ว่าเป็นเรื่องความเห็นไม่ตรงกันในสภา เป็นเรื่องของแต่ละพรรคการเมือง อย่าเรียกว่าความขัดแย้ง ถือเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพรรค และยังเคารพกติกา เมื่อให้กลับไป ทบทวนก็ไม่ขัดแย้งอะไร พร้อมยืนยันใน พ.ร.บ.ไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสันตนาการ เป็นเรื่องทางการแพทย์ สุขภาพ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ)

- นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ หนึ่งใน กมธ.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ กล่าวว่า การประชุมสภาฯ ได้มีการให้ กมธ.นำกลับมาทบทวนใหม่เพื่อนำเสนอครั้งต่อไป ดังนั้น ร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ จึงยังคงอยู่ ไม่ได้ตกไป ส่วนเรื่อง ปริมาณครอบครองกัญชา ไม่เคยมีปรากฏการณ์กำหนดปริมาณครอบครองเหล้าหรือบุหรี่ ยืนยันว่าการใช้กัญชาปลอดภัยกว่า เหล้าและบุหรี่ หากจะคุมก็ต้องคุมให้เท่ากับกฎหมายเหล้าและบุหรี่



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 21 ก.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,129 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,675,532 ราย เสียชีวิต 13 ราย เสียชีวิตสะสม 32,668 ราย รักษาหายเพิ่ม 934 ราย รักษาหายสะสม 4,634,493 ราย ยังรักษาอยู่ 8,371 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 617,985,604 (+44,094) ราย 6,533,118 (+76) ราย รักษาหาย 597,911,534 (+103,271) ราย

ประเด็นสำคัญ

1. ปรับโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ประชาชาติ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ejan, ntiontv, 77kaoded, sanook, js100)

- ราชกิจจานุเบกษา เผยประกาศ สธ. ถอดโควิด 19 จากโรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 หลังทั่วโลกมีแนวโน้มผู้ป่วยอาการรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตลดลง โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ลงนามประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565


สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, คมชัดลึก, ประชาชาติ, แนวหน้า)

- นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เผยว่า 1 ตุลาคมนี้ จะมีการปรับระดับโรคโควิด 19 จากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง เป้าหมายคือ การอยู่ร่วมกับโควิด 19 อย่างปลอดภัย ใช้ชีวิตได้อย่างปกติเหมือนโรคไข้หวัดใหญ่ที่เป็นโรคระบาดทั่วไปตามฤดูกาล โดยช่วงไฮซีซั่นจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาตามสถานที่ต่าง ๆ จำนวนมาก กลุ่มเสี่ยงต้องเฝ้าระวังคือ กลุ่ม 608 กลุ่มโรคประจำตัวเรื้อรัง จึงยังต้องรณรงค์ให้กลุ่มนี้เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นต่อเนื่อง ส่วนสถานประกอบการที่รับนักท่องเที่ยว ขอให้ยังคงเน้นตามมาตรการความปลอดภัยขององค์กร เน้นย้ำ 3 ส่วน คือ สภาพแวดล้อม ความปลอดภัยของพนักงาน และประชาชนที่ใช้บริการ

- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้สถานการณ์ทั่วโลกดีขึ้นชัดเจน เกือบใกล้เคียงกับตัวเลขต่ำสุดของปีที่แล้ว ถือเป็นระยะที่มีความปลอดภัยสูง จึงเตรียมพร้อมเปลี่ยนแปลงผ่านโควิด 19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ซึ่ง 21 ก.ย. คกก.โรคติดต่อแห่งชาติจะมีการประชุมเรื่องนี้อีกครั้ง

- 23 กันยายนนี้ จะมีการประชุม ศบค. เพื่อพิจารณาให้เห็นแผนการลดระดับโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หลังจากประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา

- น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร มีสาระสำคัญยกเลิกโควิด 19 ออกจากการเป็นโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักร ส่วนโรคต้องห้ามอื่น ๆ ยังคงกำหนดไว้ตามเดิม

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์)</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงถึง สถานการณ์โควิดในประเทศไทย ว่า ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง เห็นจากยอดผู้ป่วยใหม่และผู้เสียชีวิตที่ลดลงและทรงตัวระดับต่ำ โดยเฉพาะ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ผู้ป่วยใหม่อยู่ระดับต่ำกว่า 1,000 รายต่อวัน แม้ ศบค.จะผ่อนคลายมาตรการ โดยเปิดประเทศเต็มรูปแบบ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวัคซีนที่เป็นเกราะป้องกันโรคได้อย่างดี ระยะต่อไปจะยังมีมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว คาดว่าจะมีชาวต่างชาติเดินทางมาไทยเพิ่มขึ้นอีก โดยวันที่ 23 กันยายนนี้ ศบค.ชุดใหญ่ จะประชุมประเมินสถานการณ์ภาพรวม และพิจารณาปรับมาตรการที่เหมาะสมต่อไป</p> <p>2. แอนติบอดีออกฤทธิ์ยาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, hfocus, soudhitalk)</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีการใช้แอนติบอดีออกฤทธิ์ยาว (LAAB) ในกลุ่มเปราะบาง ล่าสุดสามารถรักษาผู้ป่วยอายุ 105 ปี ให้หายจากการติดเชื้อได้ว่า ในต่างประเทศมีการใช้และขึ้นทะเบียน LAAB มาก่อนประเทศไทย สำหรับประเทศไทย บริษัทผู้ผลิตจะนำข้อบ่งชี้ในการใช้ยามาขึ้นทะเบียนด้วย ซึ่งส่วนใหญ่จะเหมือนกับที่ขึ้นทะเบียนใช้ในต่างประเทศ</p> <p>3. รับมอบห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, xinhua-thai)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. รับมอบห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (The Huo-Yan Air Laboratory) 3 ห้อง จากมูลนิธิด้านการกุศล สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นห้องปฏิบัติการเป่าลมแบบพกพาที่ประกอบด้วยระบบจัดการของเสียทางการแพทย์ สามารถใส่เครื่องมือวิเคราะห์ Realtime PCR เครื่องถอดรหัสทางพันธุกรรมและเทคโนโลยีการตรวจหาเชื้อไวรัส โครงสร้างสามารถเคลื่อนที่ได้ใช้เวลาเพียงแค่ 24 ชั่วโมง ในการเตรียมและติดตั้งเพียง 2-3 วัน รองรับการวิเคราะห์ตัวอย่างมากกว่า 5,000 ตัวอย่างต่อวัน ปัจจุบันติดตั้งไปแล้วกว่า 102 ห้อง ใน 38 ประเทศทั่วโลก</p> <p>4. สถานการณ์ในประเทศดีขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์ฯ โปสต์ว่า ความรุนแรงของโรคโควิด 19 ลดลง ในประเทศไทยอัตราการเสียชีวิตต่อจำนวนผู้ติดเชื้อน้อยลงมาก ๆ จำนวนผู้ป่วยที่นอน รพ. ก็น้อยกว่าผู้ติดเชื้อมาก มีผลมาจากการได้รับวัคซีนไปเป็นจำนวนมาก การวินิจฉัยและการรักษาแต่เริ่มแรกทำได้ดีขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง ประกอบกับการมีารักษาที่ดีขึ้น และมีจำนวนมากที่เคยติดเชื้อมาแล้ว</p> <p>5. พัฒนาชุดตรวจโควิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี กำลังเร่งพัฒนาชุดตรวจจำแนกโอไมครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4.6 และ BA.2.75.2 ด้วยเทคโนโลยี "Mass Array Genotyping" ให้แล้วเสร็จภายในสองสัปดาห์นี้ โดยพัฒนาต่อยอดจากชุดตรวจเดิมที่จำแนกได้เพียงอัลฟา, เบตา, เดลตา, โอไมครอน BA.1, BA.2, BA.4 และ BA.5 เนื่องจากมีแนวโน้มว่า BA.4.6 และ BA.2.75.2 ซึ่งหลบภูมิคุ้มกันได้ดีกว่า BA.5 ถึง 5 เท่า และต้องอยู่รักษาประเภทแอนติบอดีสำเร็จรูปหลายประเภท จะเกิดการระบาดในหลายประเทศ และอาจมีการแพร่ระบาดมาสู่ประเทศไทยได้</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>วงศิลาฤกษ์อาคารเกียรติภูมิชัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ “อาคารเกียรติภูมิชัย” เป็นอาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน 300 เตียง 8 ชั้น รพ.ชัยภูมิ โดยมีหลวงพ่อดวงทอง เตชะธัมโม ประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งประชาชนชัยภูมิ ได้ทอดป่าสามัคคีถวายหลวงพ่อดวงทองเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคาร 2-3 ล้านกว่าบาท และได้รับงบประมาณจาก สธ. กว่า 400 ล้านบาท เพื่อนำมาพัฒนาระบบอาคาร หอผู้ป่วย เพิ่มศักยภาพ รพ.ชัยภูมิ ให้เป็น รพ.ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกแห่ง.</p>	-
<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สวท., เนชั่น, bluechipthai, ch7, hfocus, Chiangmai-mail, pattayamail, thereporters, prd, plewseengern, thailandplus, newtv)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 18 ก.ย.65 พบผู้เสียชีวิต 1 ราย และผู้ป่วยอีก 1 ราย ทั้ง 2 รายถูกสุนัขกัด/ ข่วน แต่ไม่ได้ไปพบแพทย์และไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เตือนหากถูกสุนัขหรือแมว กัด/ ข่วน ให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่หลาย ๆ ครั้ง เช็ดแผลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และรีบไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่สถานพยาบาลใกล้บ้านให้เร็วที่สุด เพื่อป้องกันเสียชีวิต โดยสามารถฉีดได้ทันที ไม่กระทบต่อการฉีดวัคซีนโควิดแต่อย่างใด</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ปัญหาเด็กไทยอ้วนลงพุง</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เด็กไทยมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนจากการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอาหารที่มีไขมัน น้ำตาล โซเดียมสูง ส่วนหนึ่งเกิดจากการทำการตลาดที่กระตุ้นให้เด็กบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากขึ้น พบเด็กไทยอ้วนเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า โดยเด็กเล็ก 1-5 ปีเพิ่มเป็น 11.4% เด็กวัยเรียน 6-14 ปี เพิ่มเป็น 13.7% เด็กวัยรุ่นพบ 13.1% เสี่ยงต่อการเกิดโรคโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ พัฒนามาตรการทางกฎหมายเพื่อปกป้องเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีจากการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ควบคู่กับการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ หวังสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพเด็กไทยอย่างยั่งยืน</p>	-
<p>เปิดหอผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นแห่งแรกในภาคใต้</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดหอผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นแห่งแรกในภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี รองรับผู้ป่วยตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงวัยรุ่น เน้นส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในสถานศึกษาเต็มที่ ก่อนส่งต่อเข้าสู่โรงพยาบาล เพิ่มการเข้าถึงบริการ ไม่ต้องส่งต่อออกนอกพื้นที่</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก, thailandplus)</p> <p>- กรมการแพทย์ เผยจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องสารซิงก์ฟอกในสบู่เหลว ถ้าใช้ร่วมกับสารประกอบตระกูลเอมีนจะกลายเป็นสารก่อมะเร็ง เป็นข้อมูลที่แท้จริงไม่มีหลักฐานงานวิจัยที่ยืนยันแน่ชัดว่าการใช้สบู่เหลวที่มีส่วนผสมของสารซิงก์ฟอกในชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดสารก่อมะเร็ง</p>	-
<p>ภาษีความหวาน</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์)</p> <p>- นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบขยายเวลาปรับขึ้นอัตราภาษีความหวานอีก 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2566 เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน รวมถึงช่วยให้อุตสาหกรรมเครื่องดื่มมีระยะเวลาในการปรับตัว เพื่อรองรับการปรับขึ้นอัตราภาษีความหวานตามปริมาณน้ำตาลระยะที่ 3 ทั้งนี้ กรมสรรพสามิตได้เริ่มจัดเก็บภาษีความหวานเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับสูตรลดปริมาณน้ำตาลเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน แต่สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันหากมีการปรับขึ้นภาษีตามกำหนดเวลาเดิม อาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เพราะผู้ประกอบการอาจดำเนินการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น</p>	-
<p>สอนเด็กไทยทั่วประเทศทำ CPR ช่วยคนประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>- รมว.ศธ. มอบหมายให้ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. และ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ดำเนินการให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ฝึกอบรมให้นักเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั่วประเทศ ให้มีทักษะการทำ CPR ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะการเอาชีวิตรอด โดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสม</p>	-
<p>ทีมแพทย์ออกหน่วย</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์thailandplus</p> <p>- นพ.วิทวัส พิบูลย์ ประธานศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด นำทีมแพทย์ออกหน่วยในโครงการ “พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการแพทย์ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดในเขตสุขภาพ แบบบูรณาการ” ณ รพ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผ่าตัดหัวใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ให้สามารถดำเนินการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีความซับซ้อนของโรคได้เอง ลดอัตราเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในภาคอีสานตอนล่าง</p>	-
<p>เดินทางระบบดูแลผู้ป่วยระดับประคอง</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ EEC Analysis</p> <p>- การผลักดัน คค.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ให้เป็นพื้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จะเป็นแรงดึงดูดให้มีประชากรเข้ามาทำงานและอาศัยในพื้นที่อีอีซีมากขึ้น สนง.คกก.นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) มีการดำเนินการ 2 โครงการ ในการยกระดับด้านการสาธารณสุขให้คนอีอีซีมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ประกอบด้วย 1.คค.พัฒนาศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ มุ่งหวังยกระดับการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศด้วยเทคโนโลยีใหม่ผ่านการถอดรหัสพันธุกรรม 2.คค.ยกระดับรพ.ปลวกแดง 2 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เป็นคค.ในกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้ป่วย ใน อ.ปลวกแดง และพื้นที่ใกล้เคียง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประวัติคนไข้ไฟล์ลงขนม ผิดกฎหมาย PADA</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, kapok, Hfocus, thaiPBS)</p> <p>- กรณีประชาชนร้องเรียนว่า ชื่อขนมโตเกียวใส่ลงกระดาษที่มีข้อมูลคนไข้โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.ชลบุรี ระบุชื่อนามสกุล อายุ หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เบอร์โทรศัพท์ญาติที่ใกล้ชิด และข้อมูลการรักษาพยาบาล และวันที่ 18 ก.ย. ได้กลับไปซื้อขนมที่ร้านเดิมอีกครั้ง 4 ห่อ มีประวัติคนไข้ 3 แผ่น และเป็นใบมรณบัตร 1 แผ่น กังวลว่าอาจสร้างความเสียหายหากมีฉาชี้นำไปใช้ทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้</p> <p>- นพ.อภิรัตน์ กตัญญูตานนท์ นพ.สสจ. ชลบุรี กล่าวว่า เหตุที่เกิดขึ้นเป็นโรงพยาบาลรัฐนอกสังกัด สธ. ไม่ได้อยู่ในอำนาจของ สสจ.ชลบุรี แต่ได้ประสานไปยังโรงพยาบาลดังกล่าวแล้ว และแนะนำว่าไม่ให้เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นอีก ซึ่งทางโรงพยาบาลอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ขณะนี้ได้มีการทำลายเอกสารจากโรงพยาบาลทั้งหมดแล้ว สำหรับโรงพยาบาลสังกัด สธ. เวชระเบียนผู้ป่วยในเมื่อครบกำหนด 5-10 ปี เอกสารจะถูกนำไปทำลายด้วยเครื่อง ไม่สามารถนำไปใช้ได้</p> <p>- นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลฯ กล่าวว่า ตามกฎหมายถือว่ามีความผิด กฎหมาย PADA แต่ช่วงแรกยังไม่เน้นเอาผิด เพราะยังมีการผ่อนผันอยู่ ฝากไปถึงผู้ประกอบการที่มีข้อมูลของลูกค้าที่อาจไม่ตั้งใจ เช่น สำเนาบัตรประชาชน ใบสมัครงาน เอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลต้องเก็บรักษาให้妥妥ให้รั่วไหล หากจะทิ้งต้องทำลายด้วยการฉีกหรือเผาตามกระบวนการที่ถูกต้อง ยายนำไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่านำไปใช้ต่อ และนำไปทิ้งขยะไม่ได้ หากข้อมูลรั่วไหลถือว่าผิดกฎหมาย เจ้าตัวมีสิทธิ์ฟ้องร้องได้</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (thestandard, thaiPBS, ch3)</p> <p>- โฆษกกองทัพเรือ ยอมรับลงใส่ขนมโตเกียวที่มีข้อมูลคนไข้เป็นของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.ชลบุรี เบื้องต้นทราบว่าเป็นเอกสารที่รื้อทำลาย แต่มีคนจากภายนอกนำจากห้องเก็บเอกสารไปขาย อยู่ระหว่างสอบสวน และขอภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยขณะนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือได้สั่งการและกำชับให้ทุกโรงพยาบาลของกองทัพเรือกำหนดมาตรการที่เข้มงวดและรัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก</p>	
<p>ยื่นร้องสอบจริยธรรมหมอชน นร.</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- กรณีนักเรียน ร.ร.สันติราษฎร์วิทยาลัย ถูกรถชนขณะข้ามทางม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียน พร้อมเพื่อนอีก 2 คน ซึ่งตั้งแต่วันเกิดเหตุคู่กรณีไม่เคยกล่าวคำขอโทษ รวมถึงวันนัดไกล่เกลี่ยมีเพียงบริษัทประกันภัยจ่ายเงินให้ผู้เสียหาย ส่วนผู้ก่อเหตุฝากเงินเยียวยารายละ 1 หมื่นบาทไว้ที่ตำรวจ โดยไม่มาพบผู้เสียหาย ซึ่งทั้ง 3 ครอบครัวผู้เสียหายตัดสินใจไม่รับเงินเยียวยา และเตรียมดำเนินการตามกฎหมาย ด้านว่าที่ ร.ต.สมชาย อาสิน ทนายความ กล่าวว่า จากพฤติการณ์และลักษณะผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นแพทย์ เตรียมส่งเรื่องไปยังแพทยสภาตรวจสอบจริยธรรม จรรยาบรรณต่อไป.</p>	-
<p>หมอเตือน "กินปลาดิบ" เสี่ยงพยาธิอะนิซาคิสเจาะลำไส้</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, nationtv., amarintv, sanook, kapook, c7, ch3, topnew, one31, thaoPBS, innnews, ejan, mcot)</p> <p>- ผศ.ณัฏฐพัชร์ รัตนพิทูลย์ ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี นำคลิปพยาธิใต้อุบบนเนื้อปลาซาบะ มาเผยแพร่ในเพจเฟซบุ๊ก "เอฟเอ็มซีคลินิกเวชกรรม" ทำให้มีผู้คนในโซเชียลแสดงความคิดเห็นและแชร์ต่อกันเป็นอย่างมาก ภาพในคลิปคือพยาธิตัวกลมกลุ่มหนึ่ง ชื่อ อะนิซาคิส (Anisakis) พบได้ในสัตว์ทะเล เช่น แมวน้ำ สิงโตทะเล ปลาเทราต์ ปลาแซลมอน ปลาซาบะ กุ้ง ปลาหมึก หากกินปลาดิบ พยาธิยังไม่ตาย จะทำให้ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน หลังกินเข้าไปประมาณ 1-3 วัน แต่ถ้าสุกแล้วปลอดภัย ในไทยยังพบน้อย เนื่องจากคนไทยกินปลาดิบนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งแช่แข็งในอุณหภูมิลบ 20 องศาเซลเซียส จึงทำให้พยาธิตาย แนะนำผู้ที่ชอบกินปลาดิบควรเลือกร้านที่ได้มาตรฐาน และหากไปทะเลควรหลีกเลี่ยงกินของดิบที่จับขึ้นจากทะเล</p>	
<p>วิจัยพบสาร 'ไซโตไคน์' บ่งชี้ 'ข้อเสื่อม'</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- ศ.นพ.สิทธิศักดิ์ หารษาเวก ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และคณะ ริเริ่มโครงการวิจัย "ไซโตไคน์และสารชีวเคมีเพื่อเป็นตัวบ่งชี้และเป้าหมายในการรักษาโรคข้อเสื่อม" ซึ่งได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของบุคลากรจุฬาฯ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2564 โดยใช้เวลารวบรวมกว่า 10 ปี พบว่าสารไซโตไคน์บางตัวมีส่วนทำให้เกิดโรคข้อเสื่อมและการดำเนินโรครุนแรงขึ้น การมีสารไซโตไคน์ที่ไม่สมดุลจะกระตุ้นให้เกิดการสลายตัวของกระดูกอ่อนให้เสื่อมสภาพเร็ว ทำให้ข้อเสื่อมได้มากขึ้น ความรู้ที่ค้นพบนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาตรวจติดตามผู้ป่วยได้ว่าในอนาคตมีโอกาสเป็นโรคข้อเสื่อมที่รุนแรงมากขึ้นหรือไม่ ตลอดจนหาวิธีการลดหรือยับยั้งสารไซโตไคน์ที่เป็นสาเหตุของโรคข้อ</p>	-
<p>สูญเสีย ศ.นพ.ณรงค์ ชันตีแก้ว ผู้เชี่ยวชาญผ่าตัดตับ-รักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยข่าวการสูญเสีย ศ.นพ.ณรงค์ ชันตีแก้ว อาจารย์สังกัดสาขาวิชาศัลยศาสตร์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศ.นพ.ณรงค์เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดตับและท่อน้ำดี รวมถึงการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งเป็นโรคที่สำคัญของคนอีสาน นอกจากนี้ ยังทำวิจัยและเขียนหนังสือด้านโรคมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งได้รับการยอมรับ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ</p>	
<p>ประกาศอีโบลาระบาดในยูกันดา สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ mcot - กระทรวงสาธารณสุขยูกันดา ทวิตผ่านทวิตเตอร์ ว่า พบผู้ป่วยอีโบล่าที่ได้รับการยืนยันแล้วในเขตมูเบนเด ทางตอนกลางของประเทศ เป็นชายวัย 24 ปี ที่แสดงอาการป่วยและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ขณะที่องค์การอนามัยโลก สำนักงานแอฟริกา แถลงว่า ผู้ป่วยรายดังกล่าวป่วยด้วยอีโบล่าสายพันธุ์ชูดาน ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบได้ยาก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขยูกันดาพบหลังจากตรวจสอบผู้เสียชีวิตอย่างน่าสงสัย 6 รายในเขตดังกล่าวในเดือนนี้ มีผู้ป่วยน่าสงสัย 8 รายกำลังรับการรักษาในสถานพยาบาล และองค์การอนามัยโลก ได้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยูกันดา ตรวจสอบโรค และส่งบุคลากรลงพื้นที่ที่พบการระบาด</p>	-